

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ	แนวทางการประชาสัมพันธ์
๑	ร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ จำนวน ๒๗ เรื่อง	สำนักงานฯ เร่งรัดการดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำกฎหมายแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน
๒	ความเห็นทางกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๗ เรื่อง	
๓	คำแปล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาคำแปลแล้วเสร็จจำนวน ๑ เรื่อง	

รายชื่อร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๒	★ ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
๓	ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๔	ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๕	ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๖	ร่างพระราชบัญญัติกำหนดภาวะในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๗	★ ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๘	ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๙	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)]
๑๐	ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุข)
๑๑	ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
๑๒	ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.
๑๓	★ ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ พ.ศ.
๑๔	ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๑๕	ร่างกฎกระทรวงกำหนดด้านศุลกากรและด้านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (สำนักงานศุลกากรมาตาพุด)
๑๖	ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
๑๗	ร่างกฎกระทรวงกำหนดพนักงานอื่นเพื่อช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.
๑๘	ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.
๑๙	ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ.
๒๐	ร่างประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
๒๑	ร่างประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอำเภอเย็งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคีริน จังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอไม้แก่น อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอกะพ้อ และอำเภอแม่ลาน และจังหวัดยะลา ยกเว้นอำเภอเบตง อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง และอำเภอกงปิ้ง

ลำดับที่	เรื่อง
๒๒	ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
๒๓	ร่างประกาศ เรื่อง การให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลใช้บังคับ
๒๔	ร่างประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ประกาศพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒๕	ร่างประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย (ประกาศพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒๖	ร่างประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒๗	ร่างข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)

หมายเหตุ : 🌟 ร่างกฎหมายที่กำหนดให้สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

รายชื่อความเห็นทางกฎหมายที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	กระทรวงพลังงาน ขอรื้อปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒	กระทรวงพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนด้านการพัฒนาสีเขียวระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๓	กระทรวงพลังงาน ขอความอนุเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเอกสาร Joint Declaration of Intent on the Establishment of an Energy Dialogue between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of the Federal Republic of Germany (JDol)
๔	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างแถลงการณ์ (2025 Zero Draft Communique)
๕	กระทรวงแรงงาน การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๕๕ ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๑๙๘๑
๖	กระทรวงคมนาคม ขออนุเคราะห์ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม
๗	กระทรวงคมนาคม ขอความอนุเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
๘	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและองค์การบริหารกิจการอวกาศแห่งชาติจีน เกี่ยวกับอุปกรณ์สำรวจสภาพอวกาศโดยรอบดวงจันทร์ ไทย-จีนฯ
๑๐	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๑	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการไปรษณีย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๒	กระทรวงการคลัง การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทประกันต่อแห่งเอเชีย
๑๓	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอรื้อประเด็นความต่างของข้อกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมและข้อกำหนดในสัมปทานปิโตรเลียมที่เกี่ยวกับการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
๑๔	กรมธนารักษ์ ขอรื้อสถานการณ์เป็นที่ราชพัสดุที่ดินแปลงที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๑๕	กรมควบคุมโรค ขอรื้อปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๖	กรมการปกครอง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๗	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมายต่อการเข้าร่วม Global Methane Pledge (GMP) ของประเทศไทย
๑๘	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอรื้อเกี่ยวกับการนำกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองมาใช้บังคับ

ลำดับที่	เรื่อง
๑๙	สำนักงาน ป.ป.ท. ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายผู้มีประสบการณ์ตามมาตรา ๕๒/๑ วรรคแรก (๑) - (๔) แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒๐	สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ขออนุญาตให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านความร่วมมือในการกำกับการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางธุรกิจของออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission : ACCC)
๒๑	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับความเห็นต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
๒๒	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าเกษตรตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๓	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๔	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือการออกคำสั่งให้ออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
๒๕	ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒๖	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย ขอหารือการใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นเขตทางหลวงและเป็นที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
๒๗	ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ หรือแนวทางการปฏิบัติกรณีการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๒๘	สถาบันพระบรมราชชนก ขอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ ๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๑)
๒๙	กรุงเทพมหานคร ขอหารือกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอื่น
๓๐	เรือนจำกลางระยอง ส่งคำร้องผู้ต้องขัง
๓๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะในการรับมือกลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และข้อเสนอให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว
๓๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๕๖/๒๕๖๖ ระหว่างนางสาวดาลิน สิริสุวรรณกิจ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน กับคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ในคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๖
๓๓	นางสาววรรณกร โสภาวีทย์ ขอหารือในปัญหาข้อกฎหมาย
๓๔	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (รองศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓๕	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ลำดับที่	เรื่อง
๓๖	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓๗	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓๘	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. (นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓๙	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๐	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตำรวจ พ.ศ. (นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๑	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. (นายกฤตัทธ แซงธนโยธิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๒	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. (นายร่วมธรรม ขำนุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ.
๔๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการฉ้อโกง พ.ศ.
๔๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การกระทำความผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์)
๔๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๔๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน พ.ศ.
๔๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๕๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.
๕๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ.
๕๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าน้ำตกพลั่ว - เขาสระบาป บางส่วน ในท้องที่ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.
๕๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลกมลาไสย ตำบลหลักเมือง ตำบลเจ้าท่า และตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.
๕๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.
๕๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่ายาง อำเภوتاเยียง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.
๕๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.
๕๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตควบคุมศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ลำดับที่	เรื่อง
๕๘	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี แขวงสมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และตำบลบางพิง ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต แขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม แขวงบ้านพานถม แขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ แขวงวังบูรพาภิรมย์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัส แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ แขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงสำเหร่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี แขวงสมเด็จพระเจ้าพระยา แขวงคลองสาน แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง แขวงบางปะกอก แขวงราษฎร์บูรณะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และตำบลบางพิง ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. รวม ๒ ฉบับ</p>
๕๙	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุศึกษา ศึกษาศาสตร์ และครุศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>
๖๐	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.</p>
๖๑	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวง ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมจำนวน ๙ ฉบับ</p>
๖๒	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดด้านบุคลากรและด้านพรมแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ด้านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน)</p>
๖๓	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.</p>
๖๔	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.</p>
๖๕	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งหรือนำเข้าซากดึกดำบรรพ์ ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.</p>
๖๖	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>
๖๗	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงการต่างประเทศ ออกตามความในพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p>
๖๘	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี บางส่วน ในท้องที่ตำบลบ่อนอก ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ตำบลคลองวาฬ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.</p>
๖๙	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับทิม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.</p>
๗๐	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็น ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.</p>

ลำดับที่	เรื่อง
๗๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.
๗๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๗๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่หมู่เกาะทะเลลู เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.
๗๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้อาวุธและยุทธภัณฑ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านราชอาณาจักรไปยังสาธารณรัฐเอธิโอเปีย พ.ศ.
๗๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง พ.ศ.
๗๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๗๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นร่างแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๗๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีการเช่าอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต และทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวน ๓ แห่ง
๗๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายทางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๘๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๒ คลองหก
๘๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป กระทรวงสาธารณสุข (โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน)
๘๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๘๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ กักกันโรค และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ ของผลิตภัณฑ์ประมงที่มาจากทะเลเลี้ยงส่งออกมายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
๘๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอทบวณมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์
๘๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต ภายในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๘๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๓๓ เรื่อง ห้ามส่งงูมีชีวิตและหนังงูที่ยังไม่แปรรูปออกนอกราชอาณาจักร และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ เรื่อง ห้ามส่งงูมีชีวิตและหนังงูที่ยังไม่แปรรูปออกนอกราชอาณาจักร
๘๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตะภา
๘๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนสำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๒ ตอน บ้านบางควาย - บ้านเขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ตำบลท่าสะอ้าน และตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับที่	เรื่อง
๘๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นชอบยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลาพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวดาพญาภูปรี ท้องที่ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๙๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการขอปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
๙๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาเทคนิค อาชีวศึกษา และการฝึกอบรม ระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำไทเป กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
๙๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับขยายเขตงานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๙๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายหน่วยงานจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย
๙๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกฤษฎีกาการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๘ - ๒๐๓๔ และคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๙ - ๒๐๓๑
๙๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการรับรอง (ร่าง) แลกเปลี่ยนร่วมของการประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงข้ามชาติ ครั้งที่ ๕
๙๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission : NDRC) กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์
๙๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗
๙๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการกำหนดเขตพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
๙๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรกรณีพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุดรธานี
๑๐๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๑๐๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - เอธิโอเปีย
๑๐๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - อินเดีย
๑๐๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ซิลี
๑๐๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นรายงานผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labour Ministers' Meeting : ALMM) ครั้งที่ ๒๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และขอความเห็นขอต่อการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๑๓
๑๐๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๐๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่นาอู่อุ้งฉลาม

ลำดับที่	เรื่อง
๑๐๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๗ เรื่อง การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : ศูนย์การแพทย์และสุขภาพ พลวกแดง
๑๐๘	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอให้พิจารณาประกาศพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๐๙	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-Term Resident Visa : LTR Visa)
๑๑๐	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑
๑๑๑	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการร่วมมือการจัดทำแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025
๑๑๒	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการดำเนินการสืบเนื่องจากผลการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐ เฉพาะกิจเพื่อจัดทำอนุสัญญาระหว่างประเทศอย่างครอบคลุมว่าด้วยการต่อต้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม
๑๑๓	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการตรวจลงตราอนุญาต ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามระบบ MOU
๑๑๔	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน ๓ GeV และห้องปฏิบัติการ
๑๑๕	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ด้านความร่วมมือ ในการกำกับการแข่งขันทางการค้าระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแห่งประเทศไทยกับคณะกรรมการ การแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย (Australian Competition and Consumer Commission : ACCC)
๑๑๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
๑๑๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความเห็นขอรับการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ขององค์การเภสัชกรรมให้กับมหาวิทยาลัย มหิดล (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) เป็นการจำหน่ายด้วยวิธีการโอนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อคำแปลที่พิจารณาเสร็จ

ลำดับที่	เรื่อง
๑	สำนักงาน ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

- เพิ่มวัตถุประสงค์ของการจัดการไฟฟ้านครหลวงให้ชัดเจนและครอบคลุมการผลิตไฟฟ้า
- ขยายพื้นที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
- แก้ไขอำนาจของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อให้คล่องตัวและสอดคล้องกับการพัฒนา ดังนี้
 - กำหนดประเภท ขนาด และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า จัดส่ง จำหน่ายอุปกรณ์ เชื้อเพลิง และแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมาตรฐานการใช้หรือเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง
 - ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งหรือถือหุ้น โดยให้มีหลักประกันที่เหมาะสม
 - กำหนดให้การจัดตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทครอบคลุมบริษัทมหาชน และการเข้าร่วมกิจการกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ
 - กำหนดให้สามารถนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากรที่มีอยู่ไปดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือประโยชน์ให้แก่การไฟฟ้านครหลวงได้
 - กรณีมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
 - ยกเลิกการมอบข้อพิพาทเรื่องจำนวนเงินทดแทนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากการสร้างหรือบำรุงรักษาระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย
 - การเดินสายส่งพาดผ่าน ตั้วเสา หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ บนพื้นดิน ให้การไฟฟ้านครหลวงแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องคัดค้านไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 - แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวง
 - การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และอำนาจของการไฟฟ้านครหลวงต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- ได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวงอย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
- รองรับการประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงาน

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๑๐๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

- กำหนดการกำกับผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
 - กำหนดคุณสมบัติผู้ที่ขอรับใบอนุญาตประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
 - ผู้ค้าน้ำมันรายย่อย และสถานีบริการน้ำมัน ต้องยื่นขอจดทะเบียนกับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด
 - กำหนดหน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันซึ่งเป็นผู้บรรจุก๊าซ และผู้ขนส่งน้ำมันที่ต้องปฏิบัติและรายงานข้อมูล
 - การขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้ขออนุญาตหรือจดทะเบียนไว้ ต้องแจ้งต่ออธิบดี ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
- กำหนดหน้าที่ของผู้ค้าน้ำมันที่ต้องปฏิบัติ เช่น ต้องส่งแผนและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ทบสวนปริมาณการค้าประจำปี และแจ้งหรือส่งข้อมูลเมื่อมีเหตุจำเป็นต่อประเทศ
- กำหนดเงื่อนไขการควบคุมรวมและการเลิกประกอบกิจการ
- กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง และหลักเกณฑ์การฝากผู้อื่นเก็บน้ำมันสำรอง
- กำหนดหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ดังนี้
 - กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ห้ามขายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพ
 - กำหนดการตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
- กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
- กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
- ปรับปรุงบทกำหนดโทษ โดยให้ใช้มาตรการปรับเป็นพินัยสำหรับความผิดที่ไม่ร้ายแรง ส่วนความผิดร้ายแรงยังคงเป็นความผิดทางอาญา พร้อมกำหนดฐานความผิดในโทษปรับเป็นพินัย และโทษทางอาญา
- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายปี ดังนี้
 - ใบทะเบียน ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
 - ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 - หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
 - ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 - ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการผู้ค้าน้ำมันรายย่อย ปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท
 - ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการสถานีบริการ ปีละ ๕,๐๐๐ บาท

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งลดขั้นตอน และลดการใช้ระบบอนุญาตที่ไม่จำเป็น
- ประชาชนได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ ลดการปลอมปนน้ำมันที่จะเกิดขึ้นในการค้าและการขนส่ง
- ประชาชนและประเทศมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอกับความต้องการ

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปกรณ์ นิลประพันธ์

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๑๐๒๙

หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑

อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

- ยกเลิกบทบัญญัติเดิมให้สอดคล้องและเป็นไปตามบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครอง และแก้ไขและเพิ่มบทบัญญัติใหม่ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดขอบเขตและข้อยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- แก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
- กำหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อความเป็นกลางในการพิจารณาทางปกครอง และสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นคำขอ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
- แก้ไขหลักเกณฑ์การรับฟังคู่กรณี โดยให้เจ้าหน้าที่รับฟังคู่กรณีก่อนออกคำสั่งทางปกครอง
- กำหนดระยะเวลาการดำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
- แก้ไขหลักเกณฑ์การเยียวยาความบกพร่องในขั้นตอน วิธีการ และรูปแบบในการทำคำสั่งทางปกครอง
- แก้ไขหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และระยะเวลาในการอุทธรณ์ เช่น ขยายเวลาอุทธรณ์จากเดิม ๑๕ วัน เป็น ๓๐ วัน และลดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่จาก ๓๐ วัน เป็น ๑๕ วัน เป็นต้น
- แก้ไขหลักเกณฑ์การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- แก้ไขการขอให้พิจารณาใหม่ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่ไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งได้อีก
- แก้ไขหลักเกณฑ์การบังคับทางปกครองให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ทั้งการบังคับที่กำหนดให้ชำระเงิน และที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ
- ปรับปรุงหลักการให้โอกาสคู่กรณีกระทำการ หลังจากที่มีระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายสำหรับการพิจารณาทางปกครองใหม่
- กำหนดหลักเกณฑ์การหยุดอายุความและระยะเวลากำหนดให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาด หรือการยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ
- แก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งคำสั่งทางปกครอง
- คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองมี ๒ ส่วน คือ คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองในชั้นต้น และคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท พร้อมกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
- เพิ่มบทบัญญัติหลักการใหม่ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้แก่
 - คำสั่งทางปกครองทั่วไป
 - นิยาม คำว่า “เจ้าหน้าที่”
 - การให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
 - การใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองและแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 - การคุ้มครองความเชื่อถือของบุคคลในการตีความกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ
 - คำสั่งเห็นชอบคำขอโดยปริยายและคำสั่งปฏิเสธคำขอโดยปริยาย
 - โมฆะกรรมของคำสั่งทางปกครอง
 - กำหนดหลักเกณฑ์ เรื่อง “กฎ” ให้มีความชัดเจน

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

๑. อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น กำหนดการติดต่อระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องเพียงรายเดียวเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น
๒. ค้ำครองสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง
๓. เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
๔. หลักกฎหมายปกครองของไทยมีความสมบูรณ์ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสากล อันจะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปกรณ์ นิลประพันธ์	ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๙๓ ๑๐๒๙	หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th	

สรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญ

ร่างกฎกระทรวงการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ พ.ศ.

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

- กำหนดให้ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่และสถานเอกอัครราชทูต เป็นสำนักทะเบียน โดยให้ข้าราชการเป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่หรือสถานเอกอัครราชทูต
- กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของนายทะเบียน
- การยื่นคำร้องขอจดทะเบียนครอบครัวให้ใช้แบบคำร้องตามที่กฎกระทรวงกำหนด
- ผู้มีส่วนได้เสียอาจขอจดทะเบียน ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่หรือสถานเอกอัครราชทูตที่รับจดทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าขอสำเนาจะมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๓๐๐ บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ และในเวลาที่ใช้จ่ายเงิน
- การขอจดทะเบียนสมรส หย่า การรับรองบุตร บุตรบุญธรรม ยกเลิกรับบุตรบุญธรรม และการขอสำเนาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

- เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการจดทะเบียนครอบครัวในต่างประเทศ
- ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูล/สัมภาษณ์

ชื่อสกุล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙

รายชื่อผู้ประสานงาน ผลงาน/กิจกรรมสำคัญ

ชื่อสกุล นางเกสินี แสงสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๘๓ ๑๐๒๙ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
อีเมล kesinee.sa@ocs.go.th